

# สำเนาฉบับ



## ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  
ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕  
กันยายน ๒๕๕๘ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
เงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิที่มี  
ประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือก  
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดอุดรธานี ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำ  
ตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวธัญญรัตน์ มหาจักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
๒.	นางสาวมัลลิกา กระทุ่มขันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯจัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลง  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถ  
ส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้  
ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปรเมษฐ์ กิ่งไก่อ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดอุดรธานี  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  
ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวธัญญรัตน์ มหาจักษ์	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๕๗๑๕	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๕๗๑๕	เพื่อ ขอรับเงิน ประจำ ตำแหน่ง
ชื่อผลงานส่งประเมิน “กรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) : พ.ศ. ๒๕๖๓						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)”						
๒	นางสาวมัลลิกา กระทุ่มขันธุ์	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๘๔๖๓	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๘๔๖๓	เพื่อ ขอรับเงิน ประจำ ตำแหน่ง
ชื่อผลงานส่งประเมิน “กรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน และมีระบบทางเดินหายใจล้มเหลว (Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation หรือ COPD with AE with Respiratory Failure) โรงพยาบาลกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2563”						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายในการให้การพยาบาลเกี่ยวกับ การพ่นยาขยายหลอดลม MDI ผ่านเครื่องช่วยหายใจ”						

